



## "Sống Thánh ý Chúa"

Địa điểm họp nhóm năm nay nằm trong khuôn viên giáo xứ St. Dominicus, Neuköln - Berlin, với sân chơi rộng rãi và nhiều phòng ốc rất tiện lợi cho sinh hoạt chung, sinh hoạt nhóm, sinh hoạt thiếu nhi và thiếu niên.

Nhóm ẩm thực cũng rất hài lòng với nhà bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi, và cũng không thiếu vật dụng cần thiết nhờ các nội trợ địa phương. Mặc dù đã có thông báo lo ăn tự túc vào chiều thứ năm, nhưng các chị lo ẩm thực và cộng đoàn Bá Linh đã chăm sóc cho những người làm việc quá đầy đủ nên nhiều người cũng được hưởng theo.

Các bữa ăn do nhà thầu của giáo xứ lo. Ăn sáng thật đầy đủ như trong khách sạn, bữa ăn trưa và tối tuy không phải thức ăn Việt, nhưng các món tương đối dễ ăn cho tất cả mọi người.

Các phòng ngủ, hội trường và nơi sinh hoạt của các em đã được chuẩn bị xong khi tham dự viên xa gần lần lượt đến bàn ghi danh nhận bằng tên. Tay bắt mặt mừng, bạn bè gặp lại sau mấy chục năm, huyền thuyên giới thiệu chồng con, thăm hỏi việc nhà, việc làm, sức khỏe tạo nên bầu không khí tươi vui, nhộn nhịp. Trong cuộc sống mỗi người có nhiều thay đổi nhưng tình cảm vẫn đậm đà, thân thiết như xưa. Tham dự viên thuộc cộng đoàn Bá-Linh tham dự lần đầu cũng hội nhập được ngay vào đại gia đình nhóm Hy Vọng. Các em để cha mẹ chuyện trò chạy ra sân chơi và bắt đầu cuộc sống với các bạn cùng lứa tuổi trong tiếng la hét, cười đùa.

Số người ghi danh được 90, phần đông đến từ Bá Linh, ngoài ra từ Roma, Bỉ, Oldenburg, Braunschweig, Hannover, Ahrbergen, Wedel, Hamburg, Buxtehude. Số tham dự viên cho mỗi ngày trên dưới độ chừng 100 người, cả người Việt lẫn người Đức, tuổi từ 1 đến hơn 80. Thiếu nhi và thiếu niên chiếm khoảng 1/3 tổng số.

Trong hội trường, trước mặt mọi người treo tấm bình phong diễn đạt nội dung đề tài "Thánh ý Chúa theo ý tưởng của chị Chiara Lubich". Hình mặt trời ở giữa là Thiên Chúa, từ Thiên Chúa phát xuất hằng hà sa số những tia sáng mang 7 màu, tượng trưng cho tất cả mọi mặt của cuộc sống. Tuy ý Chúa là một, nhưng mỗi tia sáng là ý Chúa đặc biệt dành cho

một người, nó cũng là tình yêu thương của Chúa hướng dẫn để cuộc sống của người đó được thánh hóa. Trong những tia sáng trên hình có đủ mọi thành phần với mọi hoàn cảnh cuộc sống đang trên đường tiến về mặt trời. Nếu ta đi theo ý Chúa trong tia sáng của mình thì ta sẽ tiến về Chúa và ngày càng gần nhau hơn để được hiệp nhất, nên một trong Chúa.

Những hình ảnh sinh động của những lần họp trong 5 năm vừa qua được chiếu trong buổi khai mạc đã cho mọi người cùng nhau sống lại giây phút vui tươi, bổ ích đã qua, và bây giờ là thời điểm cùng nhau bắt tay xây dựng một Mariapoli - một đô thành Đức Mẹ mới. Bistro tối thứ sáu với Karaoke, một ít bia, một ít đồ nhắm tạo bầu không khí thoải mái để dễ dàng tâm sự, làm quen.

Chương trình sinh hoạt của các em giống như chương trình của người lớn, nhưng tài liệu và cách dẫn giải đề tài, cũng như cách sinh hoạt buổi sáng được các chị huynh trưởng cùng với các anh chị Fokolar ở Berlin chuẩn bị và điều hành. Các em đã thu nhận và thực hành tình thần sống yêu thương lẫn nhau khi lắng nghe, chia sẻ, trong lúc ăn, lúc chơi... Một tham dự viên kể: "Một em tới xin nước uống, tôi vừa rót thì 1 em khác cũng đến xin. Vì chai còn ít nên tôi chia đều cho cả hai, vừa xong thì 1 em khác tới trong khi em thứ 2 có đủ nước đã chạy đi. Em thứ nhất còn đứng lại, khi thấy em thứ 3 chỉ còn được một ít nước thì em liền chia nước của mình cho bạn." Nhờ thời tiết tốt nên các em có thể sử dụng tối đa khuôn viên giáo xứ. Có những phần các em sinh hoạt chung như các giờ kinh sáng, tối hay Workshop, trò chơi lớn, giờ cầu Thánh Thể và chương trình buổi tối.

Để sống theo ý Chúa mỗi ngày mọi người được giải thích và hướng dẫn sống theo một câu phúc âm:

- Thứ sáu: "*Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.*" (Mt 7, 12)
- Thứ bảy: "*Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.*" (Lc 1:38)
- Chúa nhật: "*Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.*" (Mc 3, 35)

Tài liệu khai triển đề tài cho thứ sáu và chúa nhật là lời của chị Emmaus, đương kim chủ tịch phong trào Fokolar trích dẫn về "Thánh ý Chúa" theo ý tưởng của chị Chiara Lubich với tiếng nhạc đệm lồng trong những hình ảnh được chọn theo lời nói gây thêm ấn tượng nơi người nghe.

Thứ bảy xem phim về cuộc sống theo ý Chúa của một thành viên trẻ thuộc phong trào Fokolar, chị Chiara Luce đã được phong chân phước vào ngày 26.9.2010 tại Roma. gương sống của chị đánh động người lớn cũng như các em như một vài chia sẻ trong buổi đúc kết: "Ánh mắt và nụ cười của chị là món quà cho tôi", hay: "Tôi cũng muốn như chị nói tiếng xin vâng trong hoàn cảnh không như ý của mình.", hay: "Tôi muốn sống theo lời chị Chiara Luce : Nếu Chúa muốn con cũng muốn.". Lời chia sẻ của một

em: "Chị bị bệnh nặng nhưng dù vậy vẫn vui tươi" và một em khác: "Chị đã giữ đồ chơi cũ cho mình và cho đi đồ chơi mới" hay: "Chị không bức tức cô giáo dù bị đối xử bất công".

Ngoài ra kinh nghiệm sống theo ý Chúa của cha Vương cho thấy rõ, ý Chúa là tình yêu thương cụ thể Chúa dành cho mỗi người một cách riêng biệt. Lắng nghe và làm theo ý Chúa là can đảm bước vào một cuộc phiêu lưu với sự phó thác hoàn toàn vào tình thương của Ngài để chương trình tốt đẹp Chúa dành cho mình được thành tựu như một bức tranh khảm hoặc một tấm tranh thêu.

Giờ giải đáp những thắc mắc về thánh ý Chúa sống động và thực tế, có lẽ vì thế mà thời gian dự định là 30 phút, nhưng 1 giờ trôi qua lúc nào không hay. Những lời đối đáp, chia sẻ đã giúp người nghe hiểu rõ hơn về cuộc sống với thánh ý Chúa. Sống ý Chúa là tiếng Chúa mời gọi mỗi người chứ không chỉ riêng cho những bậc tu hành. Sống ý Chúa là tin vào tình thương của Chúa dành cho mình. Sống ý Chúa là để Chúa hướng dẫn ta trong cuộc sống hàng ngày với hoàn cảnh riêng của mình.

Sinh hoạt trong 4 nhóm nhỏ sinh động, thân thiết. Mọi người rất cởi mở và chia sẻ với nhau những suy tư về đề tài, những kinh nghiệm, những tâm tình riêng tư. Mọi người chú tâm sống giây phút hiện tại cho dù trong phòng họp hay dưới giàn nho đầy trái hoặc dưới tàn cây bên sân chơi của các em.

Tình yêu thương nhau được thể hiện qua các ổ bánh thơm ngon, ly cà phê sữa đá, bánh mì làm sẵn cho các em không kịp ăn sáng, khi chia thức ăn, khi dọn rửa, làm vệ sinh phòng ốc và những sinh hoạt khác như Workshop, trò chơi lớn, tập văn nghệ .v.v.

Trong giờ Workshop từng nhóm nhỏ khoảng 6 người cùng nhau làm một bức tranh khảm theo ý chung của nhóm. Việc làm này muốn cụ thể hóa ý tưởng: "Ý Chúa là những mảnh nhỏ ta nhận được để tô điểm bức tranh khảm cuộc đời mình". Mỗi ý Chúa như 1 mảnh giấy màu, không mảnh nào giống mảnh nào. Nhìn riêng từng mảnh thấy chúng không có ý nghĩa gì, nhưng khi chúng được ghép vào nhau sẽ trở thành 1 bức tranh độc nhất vô nhị. Khi cùng làm một việc phải lắng nghe nhau, phải hòa hợp hoặc bỏ ý mình, mỗi người đóng góp khả năng của mình. Một em đã chia sẻ: "1/2 nhóm muốn làm bờ biển, số còn lại không muốn. Cuối cùng tất cả đều làm tấm tranh có bờ biển".

Trong trò chơi lớn với 8 trạm cho cơ hội sống hiệp nhất, chú tâm sống giây phút hiện tại trong tiếng la hét cổ vũ, tiếng cười thoải mái. Ngoài ra cũng cảm nhận được một cách cụ thể các ý tưởng như "lắng nghe tiếng Chúa", "đi theo tiếng Chúa", "nhanh nhẹn làm theo ý Chúa", "lòng nhân từ của Chúa".

Một vài lời chia sẻ: "Trong một trò chơi tôi hiểu trong cuộc sống có nhiều tiếng dẫn mình đi, muốn nghe đúng phải chú tâm, định hướng, và

cũng phải tìm nơi yên tĩnh như khi cầu nguyện để nghe trực tiếp tiếng Chúa". Hay: "Khi chơi thì chỉ nghĩ làm sao để thắng, nhưng tâm tình và thái độ khi chơi mới quan trọng", một người khác: "Tôi nghĩ bị mất để đi trên 1 khoảng đường mà mình đã thấy trước thì đâu có gì khó, nhưng chỉ sau một vài bước tôi thấy phải đi chậm lại và chú ý nghe tiếng người hướng dẫn. Qua đó tôi hiểu, phải đi theo tiếng Chúa mới đạt tới đích". Người khác: "Mặt trái của bức tranh thêu đầy gút nổi để có thể đổi màu hoặc bắt đầu sợi chỉ mới, đó là cuộc sống của tôi, nhưng Chúa chỉ nhìn mặt phải".

Hàng ngày có giờ kinh, thánh lễ hoặc giờ cầu nguyện là lúc để mọi người lớn bé được gần gũi trực tiếp lắng nghe tiếng Chúa và tạ ơn Chúa. Các em, cả các em bé đã cố gắng giữ tư thế tỉnh lặng, nghiêm chỉnh. Điều này đã đánh động các anh chị Fokolar trông coi các em.

Buổi tối văn nghệ với những màn ca, vũ, nhạc, kịch được nhóm các em thiếu niên, thiếu nhi và các nhóm người lớn tập dợt trong một thời gian ngắn đã đem lại những tiếng cười thoải mái và những tràng pháo tay rộn rã. Ngoài ra còn có phần bán đấu giá các bức tranh khảm làm tấm trải bàn. Cuộc bán đấu giá được nhiều người ủng hộ nên rất hào hứng và giúp quỹ có thêm một số tiền để chi phí cho buổi họp.

Trong thánh lễ chúa nhật chung với giáo xứ địa phương nhóm được yêu cầu đưa tấm bình phong sang treo trên bàn thờ, nói ý nghĩa và giới thiệu nhóm. Mọi người cảm nhận được tình liên đới cụ thể lan rộng trong lời kinh nguyện, tiếng hát trên bàn tiệc thánh.

Nhiều người đã chia sẻ niềm vui của những ngày qua trong buổi đúc kết sau thánh lễ, thậm chí có người quên cả vợ con. Có người cảm nhận được ánh sáng mới cho cuộc sống, có người như một đóm lửa được làn gió thổi bùng lên tràn đầy sức sống. Cuộc sống đơn sơ, hết lòng để ý, săn sóc nhau, lắng nghe nhau của những người trong nhóm đã hấp dẫn được nhiều người khiến họ tham dự nguyện cả cuối tuần và còn hẹn sẽ gặp lại vào năm sau. Những anh chị Fokolar có cơ hội gần gũi để hiểu thêm tâm tình người Việt Nam làm họ càng yêu mến và ước muốn mỗi liên hệ ngày càng sâu đậm hơn, đó cũng là mong ước của các bạn ở Berlin.

Bầu khí cởi mở, vui tươi và thân tình đã gây ấn tượng tốt nơi mọi người, cả những người Đức làm việc trong giáo xứ như lời chia sẻ của chị Gemeindereferentin: "Một cuộc sống với nhau giữa người già, người trẻ, trẻ em trong bầu không khí tràn đầy niềm vui khi cầu nguyện, khi suy niệm, khi chia sẻ, khi vui chơi... Cảm nhận được niềm hạnh phúc như các môn đệ trên núi Tabor với Chúa." Giáo xứ luôn sẵn sàng đón tiếp chúng ta.

Tạ ơn Chúa cho những món quà như thời tiết tốt, mọi sự an lành, cho những gì Chúa đã gieo vãi, những gì Chúa cho triển nở nơi đây và tiếp tục chăm lo.

*Một Tham Dự Viên*